

ขอเผยแพร่กิจกรรมของนักเรียน....รวมพลังยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก...

นำเสนอเมื่อ : 4 มิ.ย. 2552

ขอให้ให้นักเรียนตัวแทนทุกคนนำความรู้ที่ได้มาสานต่อในโรงเรียน.
ขอให้ปฏิบัติตัวสมกับที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทน...ขอให้กำลังใจ.....ครูตี๋

ไทยรัฐออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2552

• [พระองค์ภา รัปลั่งวิถีการยุติความรุนแรงที่ดี ต้องปลูกฝังความรู้ความคิดให้เยาวชนตระหนักรู้](#)



พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หาแนวทางสร้างเสริมเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกการยุติความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก...

เพื่อสานต่อความสำเร็จของการรณรงค์ UNI-FEM Say NO to Violence Against Women ในประเทศไทย ยูนิเฟม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ "หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพลังเด็ก และเยาวชน" ซึ่งนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูกว่า 240 คน จาก ประเทศเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15-17 พ.ค. ที่จังหวัดอุดรธานี โดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โรงเรียนนารอง 8 แห่ง ที่ว่า ในฐานะที่ทรงเป็นทูตสันถวไมตรียูนิเฟม ได้เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดตัวโครงการ ที่โรงแรมเจริญไฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระดำรัสว่า การยุติความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงต่อสตรีและเด็กนั้น วิธีการที่ดียิ่งหนึ่งก็คือ การปลูกฝังความรู้ความคิดให้เด็กและเยาวชนได้ทราบและตระหนักรู้ การกระทำรุนแรงเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควร เพื่อที่เด็กแต่ละคนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ไม่ใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต วิธีการอบรมดังกล่าวนี้แม้อาจจะเห็นผลล้าช้าไปบ้าง แต่ก็หวังผลยั่งยืนได้ในระยะยาว เพราะเป็นการป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งดีกว่าการปราบปรามหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การจัดทำให้มีโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนนารอง

ตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่น่านิยมนั้นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม บ้านเมืองเรายังมีปัญหาอีกมาก
อย่างเช่นเรื่องความยุติธรรม
หากได้รวมกันแสวงหาแนวทางในอันที่จะปลูกฝังสร้างเสริมเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกที่ถูกต้องเที่ยงตรงในเรื่อง
ความยุติธรรมก็จะช่วยให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเบาบางลงได้ อีกทางหนึ่ง



รวมพลังยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

จากนั้น พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร-กิตติยาภา
เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟังการนำเสนอแผนงานโครงการหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพลังเด็ก
และเยาวชน ของโรงเรียนต่างๆที่เขารับการอบรมอย่างสนพระทัย สวนโรงเรียนที่เขาร่วมการอบรมมี ร.ร.ใน กทม.
ได้แก่ ร.ร.ปัญญาวารกุล, ร.ร.จิตรลดาและ ร.ร.ราชินี สวน ร.ร.ในต่างจังหวัด ได้แก่ ร.ร.ทาทอง จ.พิษณุโลก,
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ, ร.ร.เมืองชุมพรวิทยา จ.ชุมพร, ร.ร.เสอเพลอวิทยาคม และ ร.ร.สตรีราชินูทิศ
จ.อุตรธานี

นอกจากนี้ พิชามณูษ์ ปองเงิน นักเรียนชั้น ม.4 ร.ร.ราชินี หนึ่งในตัวแทน กล่าวว่า
การอบรมครั้งนี้ได้รับทัศนคติต่อนิยามของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กว่า
ไม่ได้หมายถึงการได้รับความรุนแรงทางร่างกายเท่านั้น
ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงในครอบครัว, ความรุนแรงทางเพศ,
การคามุขยและคานิยมบางอย่างทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความรุนแรงได้เช่นกัน ดาน ปาณัสม์ สุนทรปุระ
นักเรียนชั้น ม.4 ร.ร.จิตรลดา กล่าวว่า ก่อนเขาคายคิดว่าการทำรายจิตใจเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ไม่คิดว่าเป็นเรื่องความรุนแรง และที่ประชุมได้สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงได้แก่
กิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรุนแรง มีกิจกรรมรณรงค์, ส่งเสริมการใช้สิทธิและส่งเสริมความเสมอภาค
รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกเพราะความรุนแรงเกิดขึ้นกับใครก็ได้ตลอดเวลา
ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงและผู้ชาย.

